

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TU MƠ RÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Về việc tiếp thu hoàn chỉnh nội dung Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra số 12/BC-BKTXH, ngày 07/6/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội về dự thảo Nghị quyết về Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông.

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông.

(có Phụ lục kèm theo báo cáo tiếp thu chi tiết kèm theo)

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo đề Ban Kinh tế - Xã hội biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ban Kinh tế - Xã hội;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng;
- Lưu VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Quang

PHỤ LỤC**BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6 /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

TT	Đề xuất, kiến nghị	Nội dung tiếp thu, giải trình	Ghi chú
1	<p>Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ thủ tục đúng theo Luật quy hoạch 2009 trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu có liên quan</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu và chỉ đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ và bám sát các quy định hiện hành từ đó có cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.</p>	
2	<p>Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa hoàn chỉnh các nội dung đã được các Sở, ngành tham gia (Công văn số 462/STC-QLNS, ngày 15/2/2023 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về kinh phí lập Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông; Công văn số 2046/SXD-QHKT, ngày 8/11/2022 của Sở Xây dựng về chủ trương điều chỉnh tổng thể và cục bộ quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông); các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện xin giải trình như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại Công văn số 462/STC-QLNS, ngày 15/2/2023 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (đề nghị sau khi đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí được cấp thẩm quyền phê duyệt, đề nghị UBND huyện Tu Mơ Rông căn cứ định mức, chế độ quy định và chủ động cân đối một phần từ nguồn ngân sách cấp huyện theo phân cấp; nhu cầu kinh phí còn lại UBND huyện Tu Mơ Rông có Tờ trình gửi UBND tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính sẽ tham mưu hỗ trợ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu kinh phí cho huyện để lập các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 32, Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh). Vì vậy sau khi hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các nội dung theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum để được xem xét bố trí nguồn vốn cũng như cân đối nguồn ngân sách huyện để tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của Đồ án - Công văn số 2046/SXD-QHKT, ngày 8/11/2022 của Sở Xây dựng về chủ trương điều chỉnh tổng thể và cục bộ quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Tu Mơ 	

		<p>Rông đề nghị (<i>Về quy mô, phạm vi ranh giới lập quy hoạch: UBND huyện Tu Mơ Rông chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định phù hợp với tình hình thực tế, khả năng thực hiện phân loại đô thị Trung tâm huyện lỵ theo Kế hoạch số 2811/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh và đảm bảo quy định về phân loại đô thị, thành lập đơn vị hành chính (thị trấn) theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội</i>). Tại mục 2 Phương án quy hoạch tại quy hoạch cấp tỉnh và tác động của các dự án đang được triển khai liên quan đến phạm vi quy hoạch chung đô thị; phần V (trang 28, 29) của hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông đã đề xuất nội dung thực hiện nhằm đảm bảo theo <i>theo Kế hoạch số 2811/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh và đảm bảo quy định về phân loại đô thị, thành lập đơn vị hành chính (thị trấn) theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội</i>).</p> <p>- Tiếp thu và hoàn thiện theo các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy trong chỉ đạo đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông.</p>	
3	<p>Rà soát điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ quy hoạch phải phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; luật quy hoạch; đề án phát triển thương mại dịch vụ huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Đề án đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế huyện Tu Mơ Rông (Đăk Rơ Ông - Trung tâm cụm xã phía Tây, Đăk Hà – Trung tâm huyện và Tê Xăng – Trung tâm cụm xã Phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tính đến năm 2030</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong định hướng tại các Nghị quyết; Kế hoạch; Đề án của huyện đã ban hành; vào trong hồ sơ nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông để phù hợp với tính chất, động lực phát triển vai trò của khu vực quy hoạch trung tâm huyện và quan điểm mục tiêu quy hoạch theo các quy định hiện hành.</p>	
4	<p>Rà soát, bổ sung các căn cứ cho phù hợp với quy định của pháp luật. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND huyện xem xét, quyết định.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung.</p>	